

**สรุปสาระสำคัญจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้**  
**เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศและในประเทศ**  
**แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย อ.รัตติมา**

การวางแผนเรียนต่อในต่างประเทศควรเริ่มต้นอย่างไร

ผลสอบภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าศึกษาต่อหรือไม่ ดังนั้น การวางแผนที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อ คือ การตั้งเป้าหมายว่าตัวเราอยากจะเรียนต่อเมื่อไร และจากนั้นต้องวางแผนเพื่อเตรียมตัวในการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEFL) ด้วยว่าจะเตรียมพัฒนาตนเองในทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษอย่างไร โดยขอให้เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ละทักษะ โดยเริ่มต้นด้วยการซื้อหนังสือข้อสอบ TOEFL ปีล่าสุดมาฝึกทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องไม่ลืมที่จะวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองว่ามีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษทางด้านใดมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาจุดด้อยของตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันก็ต้องพัฒนาจุดเด่นของตนเองด้วยเช่นกัน เพื่อจะช่วยทำให้ได้คะแนนสอบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ ควรฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นด้วย และควรคอร์สฝึกทักษะในด้านการเขียนเชิงวิชาการ (Academic writing) ไปด้วย

ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และได้มีการเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากมีผู้ที่ต้องการสอบ TOEFL หลายคน และต้องการประหยัดรายจ่ายเพื่อซื้อหนังสือข้อสอบขอให้ทุกคนที่สนใจ ซื้อหนังสือข้อสอบ TOEFL ของแต่ละบริษัทแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน นอกจากนี้ การดูภาพยนตร์ต่างประเทศ การฟังเพลงและการอ่านหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างประเทศฉบับประจำจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

กรณีที่สอบได้คะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศกำหนด ผู้ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศควรมีการเตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่างประเทศด้วยการทบทวนวรรณกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่แต่ละคนมีความสนใจ เพื่อศึกษา gap of knowledge ในกลุ่มประชากรของตนเองทั้งนี้ควรศึกษา concept ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรเขียน proposal ไว้ให้พร้อมเพื่อเตรียมยื่นให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ต้องการศึกษาได้พิจารณาต่อไป

สรุปโดย อ.ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ

18มิถุนายน 2557